

ĐẢNG BỘ XÃ VŨ TRUNG

90 năm tự hào

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ xã Vũ Trung (Kiến Xương) luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ở thời kỳ nào, trong giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ, chính quyền xã cũng luôn đoàn kết, quy tụ lòng dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.



Đền thờ Liệt sĩ xã Vũ Trung, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống quê hương.

Lật giở từng trang của hai cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1925 - 1975 và giai đoạn 1975 - 2020, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Trung tự hào: Tiến thân của Đảng bộ xã Vũ Trung là Chi bộ Xuân Động (tổng Xuân Vũ và làng Động Trung), được thành lập ngày 20/2/1930. Đây là tổ chức đảng ra đời sớm nhất huyện Vũ Tiên. Ngày đầu thành lập, Chi bộ chỉ có 5 đảng viên do đồng chí Nguyễn Thế Phú làm Bí thư. Hoạt động ngay giữa sào huyết của địch, Chi bộ ngày càng được củng cố và mở rộng cả về tổ chức, chất lượng và số lượng, đủ sức lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi quyền dân sinh, dân chủ mà đỉnh cao là khởi nghĩa giành chính quyền ngày 21/8/1945.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo củng cố chính quyền, xây dựng các đoàn thể quần chúng, tập trung khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế; tiếp tục lãnh đạo nhân dân tích cực chi viện sức người, sức của cho kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954. Với nhiều tên gọi và trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện, từ thành lập chi bộ đến đảng bộ, Đảng bộ xã Vũ Trung luôn là hạt nhân lãnh đạo nhân dân nêu cao tinh thần quyết tâm đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa... Thực hiện khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng

giặc Mỹ xâm lược", Đảng bộ xã đã lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như "Thanh niên 3 sẵn sàng", "Phụ nữ 3 đảm đang", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"... và tổ chức sản xuất vừa trực tiếp chiến đấu giữ làng, giữ xã. Giai đoạn 1960 - 1975, Vũ Trung là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Kiến Xương với năng suất lúa đạt 5 tấn/ha, đóng góp cho cả nước 8.960 tấn thóc, 850 tấn thực phẩm, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Trung cho biết: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Vũ Trung đã tiến đưa trên 2.000 người con ưu tú lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Toàn xã có trên 200 người anh dũng hy sinh, 26 người được công nhận là lão thành cách mạng, 152 thương bệnh binh, 28 mẹ Việt Nam anh hùng, 16 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 131 người bị nhiễm chất độc da cam... Với những thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân Vũ Trung được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 8 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, hạng Ba; 8 Huân chương Lao động các hạng... Ngoài ra còn có hàng trăm lượt cá

nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác... Nhiều năm liên tục Đảng bộ xã Vũ Trung được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện.

Từ một chi bộ với 5 đảng viên, sau 90 năm thành lập, xây dựng và phát triển, hiện nay Đảng bộ xã Vũ Trung có 330 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó 6 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 20 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 203 đồng chí được tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Trung luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, khắc phục khó khăn giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các ngành nghề, dịch vụ, thương mại được khuyến khích phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, trường, trạm, nhà văn hóa thôn, kênh mương nội đồng... được quan tâm xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới, từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất, học tập và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Ngô Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Vũ Trung nhấn mạnh:

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Trung



Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền xã Vũ Trung xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đã ban hành nhiều nghị quyết, đề ra những giải pháp phù hợp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin trong nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân và bề dày truyền thống 90 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ xã.

Đồng chí Đặng Văn Nghị, Bí thư Chi bộ thôn 5B, xã Vũ Trung



Chúng tôi rất vui mừng khi địa phương ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 - 2020 đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Vũ Trung. Cùng với cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1925 - 1975, đây sẽ là những tư liệu quý, có giá trị giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Vũ Trung hôm nay có cái nhìn toàn diện hơn về mảnh đất, con người và truyền thống cách mạng của địa phương. Những cái tên như Nguyễn Mậu Kiến, Nguyễn Danh Đới, Nguyễn Công Thu, Nguyễn Tường Lân... là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, nghĩa hiệp để thế hệ hôm nay và mai sau của Vũ Trung noi theo.

Ông Nguyễn Mạnh Tông, 95 tuổi, đảng viên 60 năm tuổi đảng, thôn 10, xã Vũ Trung



Tôi rất hạnh phúc và tự hào trong 90 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh đạo, xã Vũ Trung đã gạt hái được nhiều thành công. Điện mạo nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân ấm no, nhiều con em ở Vũ Trung thành đạt, trở thành những cán bộ lãnh đạo cốt cán các cấp, là những doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan công an, quân đội đang công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc... Điều mà tôi cũng như nhiều đảng viên cao tuổi đảng ở Vũ Trung mong muốn là Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân của xã Vũ Trung tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong chặng đường đã qua, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, đưa Vũ Trung phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh đã đề ra. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng bộ xã đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Vũ Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng, trong đó có đóng góp không nhỏ của nhân dân và con em xa quê. Kết quả đó tạo "cú hích" đưa Vũ Trung tăng tốc toàn diện trong những năm gần đây. Riêng năm 2019, tốc độ tăng trưởng

kinh tế của xã đạt gần 9%. Cơ cấu kinh tế xoay trục, theo đó giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 58,4%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,1%, nông nghiệp chiếm 17,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm. 8/8 thôn của xã đạt danh hiệu thôn văn hóa. Đặc biệt, Vũ Trung đang triển khai xây dựng nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, làm tiền đề để địa phương chuyển giao kỹ thuật sản xuất máy khay. Vụ xuân năm 2019, diện tích cấy bằng máy đạt 3.131ha,

TÁT ĐẠT

Mở rộng diện tích gieo mạ khay, cấy bằng máy



Nông dân huyện Thái Thụy cấy lúa vụ xuân.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 76.500ha lúa, năng suất đạt 71,5 tạ/ha trở lên. Với chủ trương gieo cấy hết diện tích đất lúa trong khung thời vụ, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương mở rộng diện tích gieo mạ khay, cấy bằng máy, hạn chế tối đa việc gieo trồng.

Năm nay, gia đình ông Phạm Đình Thiệu, xã Phú Châu (Đông Hưng) tiếp tục thuê máy để cấy 7 sào ruộng. Qua 5 vụ thuê máy, ông Thiệu thấy cấy bằng máy mang lại nhiều lợi ích, nhất là trong bối cảnh lao động trong nông nghiệp đang ngày càng khan hiếm như hiện nay. Ông Thiệu cho biết: Con chúng tôi để trường thành, có việc làm ổn định nên 7 sào ruộng chỉ còn hai ông bà già trông nom. Bỏ ruộng hoang thì không đành nhưng tìm người cấy thuê thật khó. Để cấy một sào ruộng bằng máy, tôi chỉ phải trả từ 220.000 - 250.000 đồng, gồm cả tiền mạ; còn nếu thuê người cấy, tôi phải mất 300.000 đồng tiền công cùng tiền mua thóc giống, nilon, công làm đất, gieo mạ, chăm sóc đến khi đưa mạ ra đồng.

Máy cấy được đưa vào tình từ mấy năm trở lại đây, đến nay đã phát huy hiệu quả tích cực và ngày càng được nhiều người sử dụng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấy lúa bằng máy giúp tăng năng suất lao động, cấy lúa cũng đỡ vất vả, hiệu quả cao hơn từ 20 - 30% so với cấy bằng tay. Để mở rộng diện tích cấy bằng máy, UBND tỉnh có những cơ chế, chính sách hỗ trợ; ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương chuyển giao kỹ thuật sản xuất máy khay. Vụ xuân năm 2019, diện tích cấy bằng máy đạt 3.131ha,



Sản xuất mạ khay phục vụ cấy bằng máy tại trung tâm sản xuất mạ khay Kubota xã Thụy Phúc (Thái Thụy).

phần đầu tăng diện tích này lên 10.000ha ở vụ xuân năm 2020. Những ngày này, trung tâm sản xuất mạ khay Kubota do anh Nguyễn Văn Công làm đại diện đang tất bật vận chuyển mạ tới khắp cánh đồng để phục vụ gieo cấy lúa xuân. Đây là trung tâm mạ khay đầu tiên của tỉnh được thành lập với mục đích thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa, giảm chi phí sản xuất, nhân công, nâng cao thu nhập cho nông dân. Anh Nguyễn Văn Công, đại diện trung tâm cho biết: Việc đưa máy cấy vào đồng ruộng gặp khó khăn hơn so với những loại máy khác bởi để vận hành máy cần cơ giới đồng bộ nhiều khâu, trong đó quan trọng nhất là gieo mạ khay, chi phí đầu tư cũng không nhỏ. Ý thức được tầm quan trọng của cơ giới hóa trong nông nghiệp và xác định việc sản xuất mạ khay gắn với cấy máy sẽ là một xu thế tất yếu nên mặc dù ban đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng chúng tôi đã khắc phục khó khăn để cung ứng những máy khay mạ chất lượng cho bà con trong và ngoài tỉnh kịp cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ xuân này, với 2 máy cấy đất tay, 1 máy người lái (6 hàng), trung tâm đảm nhận cấy 170 mẫu cả trong và ngoài tỉnh, sản xuất 32.000 khay mạ phục vụ người dân. Với mức giá

220.000 đồng/sào tròn gói từ gieo mạ, cấy, dặm tía mà chúng tôi đang áp dụng, tôi tin diện tích cấy máy sẽ mở rộng trong thời gian tới. Tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân đầu tư cơ giới để giảm bớt khó khăn, mở rộng hơn nữa diện tích nhà xưởng cũng như mua thêm máy, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Do chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ gieo cấy như: công tác lấy nước, làm đất, chuẩn bị các vật tư nông nghiệp đầy đủ nên việc xuống đồng gieo cấy lúa xuân của nông dân trong tỉnh khá tập trung. Đến ngày 12/2, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 20.000ha. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tùy điều kiện cụ thể, mỗi địa phương nên lựa chọn 2 - 3 giống lúa chủ lực, 1 - 2 giống bổ sung trên cơ sở các giống được phục sản xuất, kinh doanh theo quy định của Nhà nước; ưu tiên chọn giống ngắn ngày, chất lượng phù hợp với thị trường tiêu thụ; phục sản xuất các biến pháp canh tác lúa cải tiến SRI, 3 tầng 3 giảm, 1 phải 5 giảm, trong đó cần tập trung thực hiện các giải pháp canh tác lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính.

NGÂN HUYN

Hiệu quả liên kết chăn nuôi gia cầm

Hiện nay, nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất đang phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao tại một số địa phương trong tỉnh. Trong đó, mô hình liên kết, hợp tác sản xuất chăn nuôi tại cơ sở sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyền ở xã Thụy Việt (Thái Thụy) là một điển hình.

Thành lập từ năm 2011, cơ sở sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyền được nhiều người chăn nuôi trong và ngoài tỉnh biết đến bởi đây là một trong những địa chỉ chuyên cung cấp con giống gia cầm chất lượng cao. Trung bình mỗi tháng cơ sở ấp nở khoảng 200.000 con giống gia cầm

để cung cấp ra thị trường các tỉnh, thành trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Thoa, chủ cơ sở cho biết: Để mở rộng quy mô sản xuất cũng như có được nguồn nguyên liệu trứng ổn định và bảo đảm chất lượng cung cấp cho lò ấp, đầu năm 2018, tôi đã liên kết cùng với các chủ trang trại, hộ chăn nuôi gà đẻ trứng trong toàn huyện thành lập tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi gia cầm giống Thoa Tuyền. Hiện nay, tổ hợp tác có 35 thành viên đến từ 16 xã trong huyện Thái Thụy. Các thành viên tham gia chỉ hợp tác có quy mô chăn nuôi từ 2.000 - 5.000 con gà đẻ trứng và được cơ sở thu mua trứng với giá cả thỏa thuận và ổn định.

Trong quá trình sản xuất các thành viên phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động chung như: sản xuất cùng loại con giống gà được thị trường ưa chuộng, tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Hai năm trước, gia đình ông Phạm Văn Tuấn, xã Thụy Dân nuôi gà đẻ trứng với quy mô từ 1.000 - 2.000 con/năm. Do chăn nuôi theo hộ gia đình nên có thời điểm ông Tuấn gặp không ít khó khăn khi không chủ động được đầu ra sản phẩm, có lúc đàn gà bị bệnh dịch gây thiệt hại kinh tế... Vì thế thu nhập từ việc chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Tuấn không ổn định. Năm 2018, ông Tuấn bắt đầu tham gia vào tổ hợp tác

sản xuất chăn nuôi gia cầm giống Thoa Tuyền. Trong đó, được cơ sở sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyền cung cấp giống gà đẻ trứng để chăn nuôi rồi cung cấp trứng cho cơ sở này thực hiện việc ấp nở. Ông Tuấn cho biết: Hiện nay, gia đình tôi duy trì chăn nuôi gà đẻ trứng với quy mô 5.000 con, hàng ngày thu về gần 3.000 quả trứng. Toàn bộ số trứng này được cơ sở sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyền thu mua theo giá thỏa thuận. Nhờ việc liên kết chăn nuôi nên tôi chỉ phải tập trung vào sản xuất, không phải lo đầu ra sản phẩm, giá cả ổn định. Vì vậy, việc chăn nuôi của gia đình được phát triển, cho hiệu quả kinh tế cao, trung bình thu nhập hàng năm đạt hơn 300 triệu đồng.

Cũng là một trong những thành viên tham gia tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi gia cầm giống Thoa Tuyền, ông Vũ Văn Cường, xã Thái Xuyên hiện duy trì chăn nuôi gần 3.000 con gà đẻ, hàng ngày thu về hơn 1.500 quả trứng. Ông Cường cho biết: Trước kia, việc chăn nuôi gà đẻ của gia đình tôi luôn phụ thuộc vào thị trường, giá trứng bấp bênh nên hiệu quả kinh tế thấp. Nhưng từ khi tham gia tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi gia cầm giống Thoa Tuyền giúp việc chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trước đây. Ngay cả khi thời điểm giá gia cầm xuống thấp thì gia đình tôi vẫn duy trì quy mô, số lượng đàn gà đẻ và chăn nuôi có lãi. Có thể thấy, tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi gia cầm giống Thoa Tuyền đang là mô hình kinh tế tiêu biểu ở

huyện Thái Thụy. Mô hình này đã tạo ra sự liên kết trong sản xuất chăn nuôi, cải thiện đầu ra sản phẩm, từ đó mang đến nguồn thu

nhập ổn định, giúp các hộ chăn nuôi nâng cao đời sống kinh tế và còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Đồng thời, góp

phần thay đổi tư duy chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún tại nhiều vùng quê trong tỉnh hiện nay.

TRẦN TUẤN



Cơ sở sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyền, xã Thụy Việt (Thái Thụy).